

Số: 976/KH-UBND

Kbang, ngày 14 tháng 7 năm 2019

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND của UBND Tỉnh; Kế hoạch số 214-KH/TU ngày 28/6/2019 của Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (viết tắt là Chỉ thị 27-CT/TW), UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm của chính quyền, các cấp, ngành, cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
- Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
- Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Đẩy mạnh phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ. Động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng; cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.

Việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, có hiệu quả. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị và Luật Tố cáo 2018

- Các cơ quan, ban, ngành và đơn vị thuộc UBND huyện tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị số 27-CT/TW và Luật Tố cáo 2018 đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

